



ขั้นตอนการสร้างทีมตอบสนองต่อเหตุการณ์:

A STEP-BY STEP GUIDE

Author – Andrew Smith

February 2024

## ขั้นตอนการสร้างทีมตอบสนองต่อเหตุการณ์ : FORMING AN INCIDENT RESPONSE TEAM

เมื่อพูดถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ การเตรียมความพร้อมรับกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก หนึ่งในส่วนประกอบสำคัญสำหรับการวางแผนการตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ ทีมตอบสนองเหตุการณ์ (IRT) ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการฝึกฝน เพื่อจัดการและตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้างทีมตอบสนองเหตุการณ์ (IRT) ต้องมีการวางแผนและพิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งในคู่มือนี้เราจะอธิบายขั้นตอนต่างๆที่สำคัญในการสร้างทีม

### ขั้นตอนที่ 1: การระบุวัตถุประสงค์และการกำหนดขอบเขตของทีม : Identify Team Objectives and Scope

ขั้นตอนแรก ในการสร้างทีมตอบสนองเหตุการณ์คือการกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของทีม ซึ่งรวมถึงการระบุเป้าหมาย ความรับผิดชอบและที่สำคัญ วัตถุประสงค์ของทีมควรจะสอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมขององค์กรหรือบริษัทนั้นๆ

### ขั้นตอนที่ 2: กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของทีม : Define Team Roles and Responsibilities

เมื่อวัตถุประสงค์และขอบเขตของทีมได้รับการกำหนดเป้าหมายแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละสมาชิกในทีม ซึ่งนั่นหมายถึงการกำหนดตำแหน่งงานในทีม เช่น ผู้ประสานงาน นักวิเคราะห์ทางเทคนิค ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย การกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบอย่างชัดเจนจะทำให้แต่ละสมาชิกในทีมทราบถึงหน้าที่และบทบาทของตนเอง

### ขั้นตอนที่ 3: การประเมินทักษะและความเชี่ยวชาญ : Assess Skill and Expertise

หลังจากกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ เป็นสิ่งสำคัญที่จะประเมินทักษะและความเชี่ยวชาญของสมาชิกในทีม คือการประเมินความรู้ทางเทคนิค ประสบการณ์ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ และการตรวจสอบใบรับรองหรือการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง ส่วนสำคัญคือ ทีมควรมีบุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญอย่างหลากหลายด้าน เพื่อจัดการกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## ขั้นตอนที่ 4: สร้างช่องทางการสื่อสาร Establish Communication Channels

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ การสร้างช่องทางการสื่อสารที่ดีให้ภายในทีมกับผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้การแบ่งปันข้อมูลเกิดขึ้นอย่างถูกต้องและทันเวลา ตัวอย่างเช่น การสร้างรูปแบบการสื่อสารที่ปลอดภัยหรือระบบจัดการต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการป้องกันการสูญเสียข้อมูลและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

## ขั้นตอนที่ 5: การพัฒนาขั้นตอนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ : Develop Incident Response Procedures

การพัฒนาขั้นตอนการตอบสนองต่อเหตุการณ์เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ในการสร้างทีมตอบสนองเหตุการณ์ ขั้นตอนเหล่านี้ สามารถอธิบายเป็นกระบวนการตามลำดับตั้งแต่การตรวจจับ การวิเคราะห์ การเก็บรวบรวม การทำลาย และการกู้คืนจากเหตุการณ์ต่างๆ แต่ละขั้นตอนควรบันทึกรายละเอียดอย่างชัดเจน ต้องมีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดอยู่เป็นประจำ และควรอัปเดตเพื่อแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสียหาย และกฎระเบียบต่างๆในระหว่างการทำงาน

## ขั้นตอนที่ 6: การฝึกและอบรม : Train and Exercise the Team

การฝึกและอบรมทีมตอบสนองเหตุการณ์เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีความพร้อมและมีประสิทธิภาพ สมาชิกของทีมควรเข้าร่วมการอบรมและฝึกฝนเป็นประจำเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ นอกจากนี้ การดำเนินการซ้อมทั้งแบบจำลองและปฏิบัติจะช่วยให้ทีมคุ้นเคยต่อกระบวนการตอบสนองและสามารถปรับปรุงในส่วนที่ยังไม่เชี่ยวชาญอีกด้วย

## ขั้นตอนที่ 7: สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก : Establish Relationships with External Entities

ทีมตอบสนองเหตุการณ์มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานมั่นคง องค์กรตอบสนองเหตุการณ์ และเพื่อนร่วมหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือและการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรและการแบ่งปันข้อมูลที่มีคุณค่าในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด

## ขั้นตอนที่ 8: การติดตามและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง : Continuously Monitor and Improve

การทำงานของทีมตอบสนองต่อเหตุการณ์ไม่ใช่เพียงการปฏิบัติงานเพียงครั้งเดียว แต่มีการติดตามและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การประเมินประสิทธิภาพของทีมต้องเป็นสิ่งที่ทำเสมอ ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าของทีมได้อย่างแท้จริง การอัปเดตขั้นตอนในการตอบสนองตามประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่จำเป็น เพื่อให้ทีมได้เรียนรู้และปรับตัวตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาในอนาคต

*การปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ จะช่วยให้องค์กรของคุณสามารถสร้างทีมตอบสนองเหตุการณ์ที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความพร้อมที่จะรับมือและจัดการกับเหตุการณ์ภัยคุกคามด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และปกป้องทรัพย์สินขององค์กรของคุณอย่างเหมาะสม*